

## เสียงป็นดัง 3 น้ด! ปฏิกูรปการศีกษาไทย ปัญหาเรื่อรังที่ต้งแกไข!

นำเสนอเมื่อ : 21 พ.ค. 2559

[ แคมปัส ไทยรัฐออนไลน์ ] จากเหตุสลดเมื่อวานนี้ (19 พ.ค. 2559) มีการลอมจับคนร้ายที่ปลิดชีวิต 2 อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอย่างอกอาจ จนสุดทหาย...คนร้ายเลือกปลิดชีวิตตัวเองตามไปดวย เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่อรังในระบบการศึกษาไทยที่ฝงรากลึกมานาน ส่งผลกระทบมากมายในแบบที่คุณอาจจะนึกไม่ถึง!

วันนี้ แคมปัส ไทยรัฐออนไลน์ จะพาไปเจาะลึกถึงปัญหานี้กัน โดยมีการประชุม ทปสท. เกิดขึ้นแทบจะทันทีหลังเกิดเหตุ โดย ผศ.ดร.รัฐกร คีดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เป็ดเผยว

ทปสท. ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์ ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ชัยสงคราม โดยทั้งสองท่านถูกยิงเสียชีวิตโดย ดร.วันชัย ดนัยตโมณฑ ซึ่งได้ยิงตัวเองเสียชีวิตในเวลาต่อมา

นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในคราวเดียวกันถึง 3 คน และเราขอเรียกร้องให้หน่วยงานซึ่งทำหน้าที่บังคับบัญชาสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีกษาธิการ และนายกรัฐมนตรื สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและใช้การสูญเสียในครั้งนี้ นำไปสู่การปฏิรูปอุดมศีกษาครั้งใหญ่อย่างจริงจัง

“เหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่สะสมอยู่ในสถาบันอุดมศีกษาต่างๆ มาอย่างยาวนาน ทั้งด้านการบริหารงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสวงหาทั้งอำนาจและผลประโยชน์ที่มีขอบ ขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบที่ดี

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอุดมศีกษาโดยรวม และยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิตที่นับวันจะตกต่ำลง นอกจากนี้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดำเนินการใดๆ อาจจะมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก และอาจจะมี ความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่านี้” ดร.รัฐกร กล่าว

ขณะที่ อาจารย์ดำรงพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าววว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนบริบท ปัญหา และคุณภาพ อุดมศีกษาไทย ทั้งเรื่องคุณภาพคน คุณภาพระบบการจัดการ คุณภาพแห่งนโยบาย คุณภาพแห่งการบริหาร และอีกหลายคุณภาพ ขวงการศีกษาไทย อุทาหรณ์นี้หน่วยเกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักและแกไข สร้างเงื่อนไซ รูปแบบ บรรยาภาค สร้างคุณภาพใหม่ ก่อนเรื่อรัง ลมสลาย รุนแรงมากกว่านี้

“ปัญหาในลักษณะนี้มีเกือบทุกสถาบันในระดับอุดมศีกษา บางที่มีการเรียกร้อง มีใบปลิว บางที่ก็แกไขได้ บางที่ก็ปล่อยให้กลายเป็นภูเขาไฟปะทุออกมาแบบนี้ กลายเป็นปัญหาสังคม ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล

ดังนั้น สกอ. ซึ่งเป็นหน่วยที่กำกับติดตามการทำงานของอุดมศึกษาไทย จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบการทำงานของสถาบันต่างๆ ให้มีการเข้มงวดมากขึ้น เช่น การตรวจสอบคุณภาพคนในองค์กร การบริหารที่เป็นธรรมาภิบาล ไม่ใช่เน้นแต่เพียงการบังคับให้ทำแต่ระบบประเมิน ที่ต่อบุกันแต่เพียงกระดาษ การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นวิชาการ มุ่งเน้นไปที่คุณภาพบัณฑิต ไม่ใช่มุ่งเน้นผลงาน ภาวะความเครียด ความกดดันของคนทำงาน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และความมั่นคงของคนทำงาน

รวมถึงการตรวจสอบการอนุญาตการเปิดหลักสูตร เปิดมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องเน้นคุณภาพ ตรงตามการพัฒนาของชาติ ไม่ใช่เปิดไปทั่วเพื่อการค้ำกำไร ที่เห็นมีอยู่เต็มไปหมดในประเทศนี้” ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าว

ที่มา [หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 20 พ.ค. 2559 12:30](#)

## ปธ.คณาจารย์ร่อนนายกษยกรณ์ 3 ศพ มรภ.พระนคร ปฏิรูปอุดมศึกษาครั้งใหญ่-ชี้แสวง ปย.

ที่ประชุม ปธ. สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง นายกษยกรณ์ เหตุการณ์สลด 3 ศพ ดร. มรภ.พระนคร ปฏิรูปอุดมศึกษาครั้งใหญ่จริงจัง สะท้อนปัญหาสังคม ชี้บริหารขาดธรรมาภิบาล แสวงหาอำนาจ ผลประโยชน์ ขาดการกำกับ ตรวจสอบที่ดี

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา [www.isranews.org](http://www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง เหตุการณ์ที่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถูกยิงเสียชีวิตภายในสถาบัน

ระบุว่า ตามที่มีเหตุการณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถูกยิงเสียชีวิต ในวันพุธที่ 18 พ.ค.2559 ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ขอแถลงการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ดังนี้

1. ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์ ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ชัยสงคราม โดยทั้งสองท่าน ถูกยิงเสียชีวิตโดย ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท ซึ่งได้ยิงตัวเองเสียชีวิตในเวลาต่อมา นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถในคราวเดียวกันถึง 3 คน
2. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดใช้ความรุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆ โดยขอให้ใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา
3. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานซึ่งทำหน้าที่บังคับบัญชาสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและใช้การสูญเสียในครั้งนี้ นำไปสู่การปฏิรูปอุดมศึกษาครั้งใหญ่อย่างจริงจัง เหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่สะสมอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาอย่างยาวนาน ทั้งด้านการบริหารงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสวงหาทั้งอำนาจและผลประโยชน์ที่มีขอบ ขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบที่ดี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอุดมศึกษาโดยรวม และยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิตที่นับวันจะตกต่ำลง

นอกจากนี้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดำเนินการใดๆ อาจจะมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก และอาจจะมี ความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่านี้



## แถลงการณ์ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

### เรื่อง เหตุการณ์ที่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถูกยิงเสียชีวิตภายในสถาบัน

ตามที่มีเหตุการณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถูกยิงเสียชีวิต ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ขอแถลงการณ์เกี่ยวกับ เหตุการณ์ครั้งนี้ ดังนี้

๑. ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์ ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี อดีตประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ชัยสงคราม โดยทั้งสองท่าน ถูกยิงเสียชีวิตโดย ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท ซึ่งได้ยิงตัวเองเสียชีวิตในเวลาต่อมา นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในคราวเดียวกันถึง ๓ คน

๒. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายต้องใช้ความรุนแรงไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยขอให้ใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา

๓. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานซึ่งทำหน้าที่บังคับบัญชาสถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและใช้การสูญเสียในครั้งนี้ นำไปสู่การปฏิรูปอุดมศึกษาครั้งใหญ่อย่างจริงจัง เหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ทั้งด้านการบริหารงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสวงหาทั้งอำนาจและผลประโยชน์ที่มีขอบ ขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบที่ดี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ อุดมศึกษาโดยรวม และยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิตที่นับวันจะตกต่ำลง นอกจากนี้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดำเนินการใด ๆ อาจจะมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกและอาจจะมี ความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่านี้

ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.)

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขอบคุณภาพจาก สำนักข่าวอิศรา

ที่มาภาพและข่าวจาก [สำนักข่าวอิศรา](#) วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 20:40 น.